

“Ngày hội xanh” vì môi trường xanh - nếp sống xanh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Chào mừng kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 26 tháng 3 năm 2023, chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Tiểu học Giang Biên phối hợp với Đoàn phường Giang Biên đã tổ chức "Ngày Hội Xanh" nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh về trách nhiệm bảo vệ môi trường, đồng thời hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn "Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa" năm 2023,



"Ngày Hội Xanh" là hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tuyên truyền nhận thức cho các em học sinh hạn chế rác thải nhựa. Ngày hội giúp cho người tham gia là các em học sinh, đoàn viên trong chi đoàn cùng với toàn thể các bậc phụ huynh đang cư trú tại phường Giang Biên có những hình ảnh trực quan thói quen sống xanh, thực hiện xây dựng trường học, khu dân cư không rác thải nhựa, thực hiện chăm sóc không gian xanh của trong công tác bảo vệ môi trường. “Ngày hội xanh” thực hiện công trình "Đổi cũ, được mới - Vì môi trường xanh". Các thành viên trong chi đoàn nhà trường đã thu gom vật liệu nhựa đã qua sử dụng đổi lấy cây xanh... Ngày hội đã giúp cho các em học sinh, các đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức trong việc tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước thay đổi thói quen sử dụng những vật liệu nhựa khó phân hủy góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” và tạo mảng xanh – sạch – đẹp cho mỗi trường học, mỗi khu dân cư. Chỉ có thay đổi trong suy nghĩ và hành động đúng mới tạo ra những chuyển biến dù nhỏ để góp một phần lớn vào hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường, góp phần ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Các em học sinh trường Tiểu học Giang Biên nói chung và các em học sinh lớp 3A1 nói riêng đã vô cùng hào hứng tham gia hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này.

Một số hình ảnh các em học sinh Trường Tiểu học Giang Biên – Long Biên Hà Nội hưởng ứng “Ngày hội xanh”









Tác
giả: Cô giáo Nguyễn Thị Hương